

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

kiểm soát dịch cầu Thái Hà, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt người và phương tiện lưu thông qua chốt; trong hai ngày 20 - 21/9 có khoảng 350 người và 200 phương tiện phải quay đầu do không đáp ứng các quy định phòng, chống dịch. Đến nay còn 25 trường hợp người trở về từ vùng dịch lưu lại chốt, đang được rà soát, xử lý.

theo đúng quy định, bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh... Bên cạnh đó, lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ tại chốt phải tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy trình, biện pháp về phòng, chống dịch, kiên quyết không để dịch xâm nhập vào địa bàn.

Sáng ngày 22/9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng liên ngành đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch cầu Thái Hà; đồng thời, động viên các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu huyện Hưng Hà chỉ đạo lực lượng liên ngành tại chốt tăng cường kiểm soát người và phương tiện ra, vào tỉnh theo đúng hướng dẫn của tỉnh; tạm thời yêu cầu quay đầu với các trường hợp người và phương tiện đến từ thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; ngành Y tế, Công an khẩn trương có văn bản hướng dẫn các trường hợp từ tỉnh Hà Nam trở về tỉnh; rà soát, phân loại những công dân trở về tỉnh đang lưu lại tại chốt để kịp thời đưa đi cách ly tập trung



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà.

đá dăm loại II được 2,94km; thi công trên 3km rãnh dọc; đang đẩy nhanh tiến độ thi công kè lát mái taluy...

Dự án xây dựng tuyến đường từ đường tỉnh ĐT.454 đi khu di tích lịch sử Hành cung Lỗ Giang và khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (Hưng Hà). Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà giai đoạn 2, từ đường ĐT.453 (đường 226 cũ) đến quốc lộ 39 có chiều dài 6,63km, tổng mức đầu tư 225,4 tỷ đồng, thời gian thi công 20 tháng (từ tháng 5/2021 đến tháng 1/2023). Hiện nay, đơn vị thi công đã hoàn thành đắp nền đường đến lớp cấp phối

đường khác trên địa bàn huyện như ĐT.452 (đường 224 cũ), ĐT.455 (đường 216 cũ). Các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ngành chức năng, huyện Hưng Hà và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa tuyến đường vào sử dụng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giao thông đi lại thuận tiện cho người dân trước tết Nguyên đán 2022...

đường khác trên địa bàn huyện như ĐT.452 (đường 224 cũ), ĐT.455 (đường 216 cũ). Các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ngành chức năng, huyện Hưng Hà và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa tuyến đường vào sử dụng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giao thông đi lại thuận tiện cho người dân trước tết Nguyên đán 2022...

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

các di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (không tổ chức lễ hội) và phải bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

ngày 22/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4188/UBND-KGVX yêu cầu:

Tạm dừng chưa triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại mục 2, Thông báo số 62/TB-VP ngày 21/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh.

Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện, thành phố theo lĩnh vực, địa bàn quản lý chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành và đơn vị có liên quan chỉ đạo các cơ sở: điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện

tử công cộng, rạp chiếu phim, dịch vụ xông hơi, massage, cơ sở làm đẹp; bảo tàng, thư viện; khu, điểm du lịch; các di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng... xây dựng phương án cụ thể bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; phê duyệt phương án để chủ động, sẵn sàng hoạt động trở lại khi được UBND tỉnh cho phép.

Giao UBND huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn kiểm soát chặt chẽ người đến, về từ tỉnh Hà Nam, đặc biệt là người về từ vùng dịch; thông báo, rà soát, lập danh sách, quản lý, theo dõi sức khỏe, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chỉ đạo tổ chức công tác liên ngành tiếp tục kiểm soát, quản lý chặt chẽ người và phương tiện đến, về tỉnh theo quy định phòng, chống dịch.

Giao Sở Y tế theo dõi sát diễn biến tình hình bệnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; thông báo khẩn tìm người có liên quan đến vùng dịch của tỉnh Hà Nam; hướng dẫn các địa phương, đơn vị và chỉ đạo các đơn vị y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người có nguy cơ, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, chủ động liên hệ, đề nghị Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam phối hợp cung cấp danh sách cán bộ, công nhân, người lao động của tỉnh Thái Bình làm việc tại các khu công nghiệp ở vùng dịch tỉnh Hà Nam; thông tin kịp thời cho cá địa phương, đơn vị kiểm soát, quản lý bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông khẩn trương thông tin, tuyên truyền để nhân dân biết, đồng thuận, tự giác thực hiện.

Rà soát, xét nghiệm, quản lý đối tượng nguy cơ với dịch bệnh Covid-19 và người liên quan đến địa bàn tỉnh Hà Nam

Hiện nay, tại Việt Nam dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt hơn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia và nhiều địa phương trọng điểm về dịch đã có những điều chỉnh chiến lược, biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới, có sự nới lỏng hơn trong thực hiện giãn cách xã hội và tạo điều kiện cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, từ ngày 20/9/2021 tại tỉnh Hà Nam đã ghi nhận hơn 10 trường hợp có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính (trong đó một là công nhân làm tại Công ty TNHH Espoir khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý và học sinh tại Trường Trung học phổ thông Phủ Lý B) thuộc địa bàn: Thành phố Phủ Lý gồm các phường: Hai Bà Trưng, Liêm Chính, Thanh Châu, Minh Khai, Châu Sơn và xã Phủ Vân; tại thị trấn Ba Sao,

huyện Kim Bảng và xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm.

Hiện nay, Thái Bình không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng nhưng với bối cảnh trên, nguy cơ dịch xâm nhập vào tỉnh là luôn thường trực. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã có Công văn số 4188/UBND-KGVX ngày 22/9/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến chùm ca bệnh tại tỉnh Hà Nam; để chủ động phòng, chống dịch, Sở Y tế đề nghị các địa phương, các ngành, các đơn vị y tế tập trung triển khai hoạt động giám sát, xét nghiệm sàng lọc cho các đối tượng nguy cơ như sau:

1. Tập trung chỉ đạo rà soát, lập danh sách lấy mẫu và xét nghiệm cho toàn bộ người đã từng ở tỉnh Hà Nam và về, đến, ở Thái Bình tính từ ngày 10/9/2021 đến nay (trọng tâm

là thành phố Phủ Lý, huyện Thanh Liêm, huyện Kim Bảng); thời gian hoàn thành trước ngày 24/9/2021.

2. Toàn tỉnh tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm 13 nhóm đối tượng nguy cơ theo Công văn số 1720/SYT-NVVY ngày 17/8/2021 của Sở Y tế và Hướng dẫn số 1557/KSBT-XN ngày 30/8/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

3. Đề nghị: Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cụ thể kế hoạch giám sát trọng điểm trong các khu công nghiệp (trước mắt tập trung vào các doanh nghiệp có các yếu tố liên quan đến các đối tượng của tỉnh Hà Nam nêu trên).

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Thái Bình triển khai kế hoạch giám sát trọng điểm và đáp ứng nhanh với

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn (trước mắt tập trung vào nhóm các cum công nghiệp, các doanh nghiệp, trường học, người từ vùng dịch về, người hoạt động các dịch vụ công cộng, khu nhà nghỉ, nhà trọ...).

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương triển khai đồng bộ các hoạt động giám sát, phát hiện triệt để, quản lý, lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ nhất là người liên quan đến tỉnh Hà Nam. Chủ trọng xây dựng và triển khai có hiệu quả hoạt động mô hình tổ Covid-19 cộng đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hệ thống các cơ sở giáo dục, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với y tế cơ sở trong giám sát, phát hiện, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho giáo viên, học sinh có biểu hiện của bệnh cúm (sốt, ho, khó thở...) và có yếu tố nguy cơ.

Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp lập kế hoạch giám sát, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ và người liên quan đến tỉnh Hà Nam và phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn để tổ chức thực hiện.

4. Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ bằng test xét nghiệm nhanh kháng nguyên thực hiện theo Quyết định số 957/QĐ-SYT ngày 17/9/2021 và Hướng dẫn số 15789/KSBT-XN ngày 17/9/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; các mẫu nguy cơ cao cần xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR được gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

5. Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp, hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan lập kế hoạch, triển khai thực hiện; cấp hỗ trợ test xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và xét nghiệm RT-PCR.

Kết quả hoạt động giám sát, xét nghiệm được cập nhật, báo cáo hàng ngày về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để báo cáo Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh.

LỜI KÊU GỌI
Vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh

Hiện nay, đại dịch Covid-19 biến chủng mới đang lan rộng trên toàn cầu và diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội nhiều nước trên thế giới. Ở trong nước, từ ngày 27/4/2021 đến nay, đợt dịch lần thứ tư với biến thể delta lây lan nhanh, diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố, gây tổn thất nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và đời sống của người dân.

Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chỉ đạo sâu sát, quyết liệt về tăng cường công tác phòng, chống dịch, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Trong những ngày qua, tại các địa phương có tình hình dịch Covid-19 phức tạp, đã có hàng vạn y bác sĩ, nhân viên y tế, sĩ quan, chiến sĩ công an, quân đội, nhà báo, tình nguyện viên, tổ covid cộng đồng, tổ thiện nguyện... đang làm việc ngày đêm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, dấn thân để phòng, chống dịch, giành giật sự sống cho người bệnh, có người đã hy sinh vì nhiệm vụ.

Cùng với lực lượng tuyến đầu, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đóng góp ủng hộ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, ngày công... để chung tay góp sức cùng với Đảng và Nhà nước phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm, một số nội vấn phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để phòng, chống dịch bệnh. Số người gặp khó khăn do phải ở trong khu phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội, thiếu việc làm... cần được hỗ trợ, giúp đỡ khẩn cấp. Trên địa bàn tỉnh ta, thời gian qua đã phát sinh các ca nhiễm mới, hàng ngàn lượt người đang phải cách ly tại các cơ sở y tế và khu cách ly tập trung. Lực lượng tuyến đầu như ngành Y tế, quân đội, công an, tổ tự quản cộng đồng... đang phải dốc sức ngày đêm chống dịch, đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 15/9/2021; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong tỉnh tự nguyện tham gia đóng góp ủng hộ ít nhất mỗi người 01 ngày lương; các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức tôn giáo, các tầng lớp nhân dân... phát huy truyền thống đoàn kết, "thương người như thể thương thân", với phương châm "người có của giúp người có công góp công, người có nhiều gạo nhiều, người có ít góp ít" tham gia ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm... cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình xin gửi lời thăm hỏi thân thiết, lời cảm ơn chân thành, sâu sắc của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; xin chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp và người dân đang bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh. Xin tri ân các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh trong thời gian qua đã ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh, góp phần cùng cả nước phòng chống dịch.

Mọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân về phòng, chống dịch Covid-19 xin gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; địa chỉ số 08, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; hoặc Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh; chuyển khoản về tài khoản, số: 3751.0.1014748.00000 (mã dự phòng 007) tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình; hoặc tài khoản, số: 3400238485868 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Bình (Tài khoản quỹ cứu trợ tỉnh Thái Bình).

Xin trân trọng cảm ơn!
TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
Chủ tịch
Nguyễn Văn Giang

VÒNG SƠ KHẢO HỘI THI... (Tiếp theo trang 1)

quy định kết hợp với trình chiếu hình ảnh công phu, khoa học, bố cục chặt chẽ.

Vòng sơ khảo diễn ra trong hai ngày 22 - 23/9. Sau đó Ban Tổ chức hội thi sẽ lựa chọn 5 báo cáo viên xuất sắc nhất tham gia vòng chung khảo dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10/2021.

Thông qua hội thi không chỉ lựa chọn được những báo cáo viên có thành tích cao nhất mà còn tạo điều kiện để các báo cáo viên có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kỹ năng thuyết trình và đổi mới nội dung, phương pháp truyền truyền miệng đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

THÀNH PHỐ... (Tiếp theo trang 1)

sự thành phố yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục giúp công dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức rà soát, phúc tra công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ, không để sót nguồn; sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; thăm nhập, xét duyệt, tuyển chọn dân chủ, công khai, nắm chắc tư tưởng, hoàn cảnh gia đình của công dân nhập ngũ.

Thời gian sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đến xét duyệt, thăm nhập, chốt quân số từ ngày 8/10/2021 đến ngày 28/11/2021.

TẬP HUẤN KỸ THUẬT... (Tiếp theo trang 1)

và sức cạnh tranh, cải tiến chuỗi giá trị, từ đó xây dựng thương hiệu gạo hữu cơ của tỉnh. Việc triển khai mô hình còn nhằm từng bước hình thành vùng sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi rươi cho năng suất cao, chất lượng tốt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tạo sinh kế ở những vùng bãi ven sông nước lợ, vùng cửa sông, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Trung tâm Khuyến nông Thái Bình, Chi cục Thủy sản đã truyền đạt tới người dân những kiến thức cơ bản về quy trình kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ từ khâu chọn giống đến thu hoạch, tạo sinh cảnh cho rươi phát triển và kỹ thuật nuôi rươi như: lựa chọn đầm ruộng, thiết kế cống cấp nước, thu giống rươi tự nhiên và thả giống nhân tạo...

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 13

Sở Y tế Thái Bình thông báo những người đến các địa điểm thuộc tỉnh Hà Nam gồm: Công ty TNHH Espoir thuộc khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý; Trường Trung học phổ thông Phủ Lý B; phường Hai Bà Trưng, Liêm Chính, Thanh Châu, Minh Khai, Châu Sơn và xã Phủ Vân thuộc thành phố Phủ Lý; thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng và xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm hoặc tiếp xúc với người ở các địa điểm trên trong khoảng thời gian từ ngày 10/9/2021 đến ngày 22/9/2021, liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất, các số đường dây nóng và tiếp nhận thông tin phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, huyện, xã để được tư vấn hỗ trợ và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

SỞ Y TẾ TỈNH THÁI BÌNH

DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ TIẾP NHẬN THÔNG TIN

TT	ĐƠN VỊ	SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG
1	Trung tâm Y tế thành phố	0987631599 hoặc 0822682399
2	Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà	0987923219
3	Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ	0838101678 hoặc 0978098797
4	Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng	0332287777
5	Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy	0346300058 hoặc 0978729339
6	Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư	02273616202
7	Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải	0766400969 hoặc 0347547496
8	Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương	0914893267
9	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh	02273831885